

**สำนักข่าว**  
**หัวเขียว**  
**แม่ลูกจันทร์**  
แจกฟรี 4 ล้านคน

หลังจาก “นิต้าโพล” ทำบ่อนแตกแหกกระเจิงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดถึงคิว “กรุงเทพโพล” ตั้งจุดฉลากความเห็นประชาชน 1,212 คน ถึงความสุขและความทุกข์

★ มีต่อหน้า 2

สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1  
ภายใต้ยุครัฐบาล คสช.??

คำตอบจากประชาชนสรุปว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล คสช.คนไทยมีความสุขประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 6.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

หักลบกันแล้วความสุขมากกว่า ความทุกข์ 3.52 คะแนน

ประชาชน 62 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ความสุขในยุครัฐบาล คสช.เพราะทำให้ บ้านเมืองสงบไม่มีความวุ่นวาย

ประชาชน 41 เปอร์เซ็นต์ระบุว่า ความสุขเพราะรัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนคนจน

นี่คือความสุขของ 2 ประเด็น ที่คนไทยได้รับจากรัฐบาล คสช.

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าแม้ผลสำรวจ ความเห็นประชาชนผ่านทุกสำนักโพล ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คะแนนนิยม รัฐบาล คสช.มีแนวโน้มลดลง

แต่ไม่ได้ลดฮวบฮาบต่ำกว่า 50 สมการ เปอร์เซ็นต์

คะแนนล่าสุด 6.48 เต็ม 10 ถือว่า ไม่ชี้เหรเกินไป

ถือว่ารัฐบาล คสช.ยังประคอง ตัวได้ค่อนข้างดี

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยกับผลสำรวจ “กรุงเทพโพล”

เพราะการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรี และ หน.คสช. ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จควบคุมไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ไม่มีการปลุกม็อบประท้วงปิดบ้าน ปิดเมืองอย่างที่ผ่านมา

ทำให้คนที่เบื่อหน่ายความวุ่นวายทางการเมืองรู้สึกพอใจ

และถึงแม้รัฐบาลยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาปากท้องชาวบ้านไม่สำเร็จอย่างที่ฉายหนังโฆษณา

แต่รัฐบาล คสช.ทุ่มงบอัดฉีด โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย ผ่านการลงทะเบียนคนจนทั่วประเทศ 11 ล้านคน

โครงการแจกเบี้ยยังชีพคนชรา อีก 8 ล้านคน โครงการอัดฉีดช่วยเหลือเกษตรกรรายครัวเรือน และโครงการอัดฉีดแจกกระจายอื่นๆอีกมากมาย หลายขบวน

ถึงแม้การอัดฉีดแจกกระจายจะไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

แต่อย่างน้อยการ โอนเงินใส่บัตร เกรดติดคนจน ให้เอาไปรูดซื้อสินค้า ช่วยลดภาระค่าครองชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ก็ช่วยแก้ขัดหนักขัดเบาไปได้พอ

แถมล่าสุด รัฐบาลยังเปิด โครงการช่วยเหลือคนจนรอบ 2 จดอง เทศกาลตรุษจีนสำหรับผู้ลงทะเบียน คนจนกับรัฐบาลอีก 5.3 ล้านคน

โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี และมีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ไปแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อให้หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์!

โดยรัฐบาลจัดโครงการฝึกอาชีพ ให้เลือกกว่า 590 อาชีพ สามารถรองรับจำนวนผู้สมัครอบรมได้ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่านอกจากเปิดคอร์สพัฒนาอาชีพคนจนฟรีทั่วประเทศ 4 ล้านคน

รัฐบาลยังจัด โปรโมชันจูงใจ สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมทุกคน จะได้รับอัดฉีดเบี้ยคนจนเพิ่มฟรีจากรัฐบาลอีกคนละ 200 บาทต่อเดือน

แจกกันอุดหนุนขนาดนี้...คะแนนความสุขต้องเพิ่มชะแล้ว โยม.